



บี. บราวน์ คว่ารางวัล ‘บริษัทดีเด่นที่นำร่วมงานมากที่สุดในเอเชีย’ ประจำปี 2563

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด คว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้จากความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างไปจากองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบธุรกิจครอบครัว การทำงานที่มีความยืดหยุ่น ควบคู่ไปกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ในการดูแลชีวิตไม่เพียงแต่สำหรับพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย พร้อมมอบโอกาสด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนจนมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมไปสู่ความสำเร็จระดับสูง สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน Best Companies to Work For in Asia® ของ HR Asia หรือที่เรียกว่า Total Engagement Assessment Model™ ท่ามกลาง 138 บริษัทจาก 20 อุตสาหกรรมในประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลประจำปี 2563 นี้

คุณสายันท์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บี. บราวน์ ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นบริษัทดีเด่นที่นำร่วมงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2563 รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ของเราในการปกป้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เพราะการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้

ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต สุขภาพ และโลกของเราในอนาคต เรามีความมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรของเราทุกคน และจะเดินหน้าพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย รอบรู้ และครอบคลุมต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

HR Asia คือ นิตยสารฉบับใหญ่ที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง ซึ่งมีจำนวนการตีพิมพ์มากกว่า 50,000 เล่มในแต่ละฉบับ และยอดผู้อ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า 200,000 คน HR Asia ถือเป็นแบรนด์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังมองหาหนทางในการยกระดับวงการและสรรสร้างความเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ บี. บราวน์

บี. บราวน์ เป็นหนึ่งในบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 64,000 คนที่ทำงานอยู่ใน 64 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการบำบัดและรักษาโรคใน 18 สาขา ได้แก่ ไตวายเฉียบพลัน การกรองเลือด การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก การผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรคเบาหวาน การผ่าตัดเปิดทั่วไป การฟอกเลือด อากาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ การป้องกันการติดเชื้อ การให้สารละลายทางหลอดเลือด การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเพื่อขยายหลอดเลือด การผ่าตัดส่องกล้อง การผ่าตัดสมองและระบบประสาท การดูแลโภชนาบำบัด การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกและข้อ การรักษาอาการเจ็บปวด รวมถึงการดูแลรักษาบาดแผลและแผลเปิดลำไส้

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่ตลาดการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ตั้งแต่การบำบัดรักษาหลากหลายประเภทไปจนถึงการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยภายในบ้านไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ฟอกไต และให้การอบรมขั้นสูงแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ผ่านทางสถาบัน Aesculap Academy ที่มีชื่อเสียงระดับโลก www.bbraun.co.th

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE